



การประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และ คณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ที่ รักษาพลเมือง
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารงานวิจัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
คณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ท่าน

การประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
2562 อาทิ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 การจัด
นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2
มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –
5 ธันวาคม 2562 รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
2563 – 2564 และร่วมกันพิจารณาโครงสร้างงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ให้
สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้วย

นอกจากนี้ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการวิจัย เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางของ อพ.สธ. และการของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ สำหรับการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อสนอง
พระราชดำริ ฯ โดยเน้นโครงการวิจัยที่ช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สามารถพัฒนาต่อยอดจากโจทย์วิจัยที่เกิดจากชุมชน จนกระทั่งเกิดประโยชน์กลับไปสู่ชุมชนได้ และได้กล่าวถึง การเข้าร่วม
สนองพระราชดำริขององค์กรส่วนท้องถิ่น การกำหนดให้จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละตำบล/จังหวัด ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานวิจัยต่อไป และเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีศักยภาพสามารถ
เข้าเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ ได้โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียง



ข้อมูลข่าว: สุรนิชชา ลากพูลระอนันต์
สุปราณี ลัมพวงแก้ว
งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สร. – มหาวิทยาลัยมหิดล